

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 30 ค.ศ. 2015

ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า (มธ. 5:8)

เยาวชนที่รัก

เรายังคงเดินทางฝ่ายจิตต่อไปยังเมืองคราคูฟ ณ ที่ซึ่งเราจะมีการประชุมเยาวชนโลกครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคม 2016 เพื่อขึ้นากการเดินทางนี้ เราจึงเลือก "มหาบุญลภ" มาเป็นหัวข้อไตร่ตรอง ปีที่แล้วเราไตร่ตรองกันถึงเรื่องบุญลภสำหรับผู้ที่มีจิตใจยากจน ซึ่งเป็นบุญลภประการหนึ่งในบทเทศน์บนภูเขาของพระเยซูคริสตเจ้า เราได้พบความหมายใหม่ (revolutionary meaning) ของคำว่าบุญลภ และการเรียกร้องอันทรงพลังของพระองค์ให้เราเริ่มต้นแสวงหาความสุขกันใหม่ ปีนี้เราจะไตร่ตรองบุญลภประการที่หก "ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มธ. 5:8)

1. ความปรารถนาที่จะมีความสุข

คำว่า "บุญลภ" หรือ "ความสุข" มีกล่าวไว้ถึง 9 ครั้งในบทเทศน์อันยิ่งใหญ่ของพระเยซู (เทียบ มธ.5:1-12) เป็นเหมือนกับการตอกย้ำที่เตือนใจ ให้เรารำลึกถึงการเรียกร้องของพระเยซูให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับพระองค์ในหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง แม้จะมีการท้าทายต่างๆ มากมายก็ตาม

เยาวชนที่รัก "ความปรารถนาที่จะมีความสุข" นี้ มนุษย์ทุกคนอยากมีด้วยกันทั้งนั้น ในทุกยุคทุกสมัย พระเจ้าได้ทรงใส่ความปรารถนาที่จะมีความสุขที่ไม่สิ้นสุดไว้ในใจของมนุษย์ชายหญิงทุกคน เพื่อจะได้สมปรารถนา เธอสังเกตหรือไม่ว่า หัวใจของพวกเขาก็จะไม่เคยหยุดหย่อน ที่จะแสวงหาสิ่งที่มีค่านี้จนกว่าจะพอใจ

หนังสือปฐมกาลบทต้นๆ แสดงให้เราเห็น "บุญลภ" ที่สวยงามที่เรียกร้องให้เรา มี ซึ่งหมายรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างครบครันกับพระเจ้า กับเพื่อนมนุษย์ กับธรรมชาติ และกับตัวเราเอง ให้เราเข้าถึงพระองค์ได้อย่างอิสระ ให้เราพบพระองค์และใกล้ชิดกับพระองค์ นี่เป็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่วินาทีแรกเริ่ม แสงสว่างของพระองค์ส่องสว่างนำทางให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ตั้งอยู่ในความจริงและโปร่งใส ในยุคแรกๆ ที่ใสบริสุทธิ์ จึงไม่มีการใส่หน้ากากเข้าหากัน ไม่มีการใช้กลอุบาย ไม่ต้องพยายามปิดบังตนเองจากกันและกัน ทุกอย่างโปร่งใสและบริสุทธิ์

เมื่ออาดัมและเอวายอมแพ้ต่อการประจญและทำลายความสัมพันธ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า บาบาก็เริ่มเข้ามาสู่ประวัติศาสตร์มนุษย์ (เทียบ ปฐก.3) ผลร้ายบังเกิดขึ้นทันทีทั้งภายในตัวตนเอง ในความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันและกับธรรมชาติ ผลร้ายที่ตามมาจนน่ากลัวสักเพียงใด! ความบริสุทธิ์ดั้งเดิมของเราต้องเปื้อนมัวหมอง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เราไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอีกต่อไป มนุษย์ทั้งชายและหญิงต่างหลบซ่อนตนเองเพื่อไม่ให้ใครเห็นความเปลือยเปล่าของตน เมื่อขาดแสงสว่างที่มาจากพระเจ้าแล้ว พวกเขาได้เห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวแบบคนสายตาสั้นและผิดเพี้ยนไปจากที่เป็นจริง เข้มทิศภายในที่คอยชี้

ทิศทางนั้นใช้การไม่ได้ แรงดึงดูดของอำนาจ ความร่ำรวย การมั่งมี การอยากมีความสุขไม่ว่าจะโดยวิธีใด ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นำเขาไปสู่เหวลึกแห่งความทุกข์ทรมานทั้งสิ้น

ในบทเพลงสดุดี เราพบการวิงวอนอย่างจริงใจที่มนุษย์พูดต่อพระเจ้า “ใครจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้? ข้าแต่พระเจ้า ขอให้แสงแห่งพระพักตร์ส่องสว่างเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด” (สดด. 4:6) ในความดีอันหาขอบเขตมิได้ พระบิดาทรงตอบสนองการทูลขอด้วยการส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบังโลก ในพระเยซูพระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ ทรงรับเนื้อหนังอันจริงของมนุษย์ มีชีวิต มีการตาย และการกลับคืนชีพ พระเยซูทรงปลดเราเป็นอิสระจากบาปและเปิดประตูให้เราเข้าสู่ฟ้าใหม่ที่เรายังไม่อาจจินตนาการได้

เยาวชนชายหญิงที่รักในพระคริสตเจ้า พวกเขาจะสมหวังในความปรารถนาที่จะมีความดีและความสุขทุกประการ มีแต่พระองค์เท่านั้นที่จะทำให้แรงปรารถนาสูงสุดของเธอสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งบ่อยครั้งความปรารถนาของพวกเขาจะถูกครอบงำด้วยคำสัญญาเท็จของโลก นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ตรัสไว้ว่า “พระคริสต์เป็นความงดงามที่ดึงดูดพวกเขาเข้าไปหา เป็นพระองค์เอง ที่ทรงกระตุ้นเธอให้เต็มเต็มความกระหายหาของเธอ โดยที่ไม่ต้องมีการประนีประนอม เป็นพระองค์เองที่ทรงขอร้องให้เธอถอดหน้ากากแห่งชีวิตที่ไม่เอาไหนออก เป็นพระองค์เองที่ทรงอ่านทะลุดวงใจของเธอและการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเธอ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่คนอื่นพยายามจะยับยั้งไว้ เป็นพระเยซูเองที่กระตุ้นให้เธอปรารถนาที่จะทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอ” (เทียบ: คำปราศรัยในคืนคืนเฝ้า ณ ตอร์ เวอร์รัตตา วันที่ 19 สิงหาคม 2000: INSEGNAMENTI XXIII/2, [2000], 212).

2. ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข

เวลานี้ ให้เราลองมาพยายามทำความเข้าใจกันสักนิดว่า บุญลาภนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร อาศัยดวงใจบริสุทธิ์ ประการแรก เราจำเป็นต้องชื่นชมความหมายทางพระคัมภีร์ของคำว่า "หัวใจ" ในความคิดของชาวฮีบรู หัวใจคือศูนย์กลางของอารมณ์ ความคิด และความตั้งใจของมนุษย์ เนื่องจากพระคัมภีร์สอนเราว่า พระเจ้ามิได้ทรงมองสิ่งที่ปรากฏภายนอก แต่ทรงดูที่ใจ (เทียบ 1 ซมอ. 16:7) เราก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่า จากใจนี่เองที่เราเห็นพระเจ้า ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ใจเป็นตัวมนุษย์ที่มีทั้งกายและวิญญาณซึ่งมีความสามารถที่จะรักและได้รับความรัก

แต่สำหรับคำจำกัดความของคำว่า "บริสุทธิ์" นั้น นักบุญมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสารใช้คำภาษากรีกว่า "KATHAROS" ซึ่งหมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน ในพระวรสารเราจะเห็นพระเยซูทรงปฏิเสธความคิดเรื่องความบริสุทธิ์ในจารีตพิธีที่เอาแต่การปฏิบัติภายนอก เช่นห้ามแตะต้องสิ่งของหรือบุคคล (รวมทั้งคนที่เป็โรคเรื้อนหรือคนแปลกหน้า) ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ พวกเขาพิธีเช่นเดียวกับชาวยิวในสมัยนั้น จะไม่ยอมรับประทานอะไรโดยมิได้ล้างมือหรือปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีที่เชื่อมโยงกับการล้างถ้วยชาม พระเยซูทรงตรัสว่า “ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้ แต่สิ่งที่ย่อออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทิน จากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย การประพฤติผิดทางเพศ

การลักขโมย การฆ่าคน การมีชู้ ความโลภ การทำร้าย การฉ้อโกง การสำส่อน ความอิจฉา การใส่ร้าย ความหยิ่งยโส ความโง่เขลา” (มก. 7:15, 21-22)

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ความสุขที่เกิดจากใจบริสุทธิ์มีองค์ประกอบอะไรบ้าง? จากรายละเอียดที่พระเยซูตรัส ที่ทำให้บางคนไม่บริสุทธิ์ เราจะเห็นว่าปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรา เราแต่ละคนต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรที่ทำให้ดวงใจของตน “สกปรก” จากนั้นก็ต้องรู้จักสร้างมโนธรรมให้มีความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม เพื่อที่เราจะสามารถ “วินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์” (รม. 12:2) เราต้องแสดงถึงการใส่ใจต่อสิ่งสร้าง ต่ออากาศบริสุทธิ์ น้ำ และอาหาร แต่เรายังมีสิ่งที่เป็นมากกว่านั้น นั่นก็คือ การปกป้องหัวใจและความสัมพันธ์ที่มีค่ามากที่สุด ด้วยระบบนิเวศของมนุษย์ (human ecology) นี้ ช่วยเราให้หายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์ที่มาจากความมั่งคั่ง จากความรักที่แท้จริง และจากความศักดิ์สิทธิ์

ครั้งหนึ่งพ่อเคยถามพวกเขาว่า “ชุมทรัพย์ของพวกเขาอยู่ที่ไหน? หัวใจของพวกเขาจะพบกับการพักผ่อน ณ ที่ใด?” (เทียบ การสัมภาษณ์กับเยาวชนที่ประเทศเบลเยียม วันที่ 31 มีนาคม 2014) ใจของเราอาจยึดติดอยู่กับชุมทรัพย์แท้หรือชุมทรัพย์ปลอม อาจพบกับการพักผ่อนแท้จริง หรืออาจสะสมสะสมกลายเป็นคนเกียจคร้านเฉื่อยชา ความดียิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะมีได้ในชีวิตคือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า พวกเขาเชื่อสิ่งนี้หรือเปล่า? พวกเขาหรือเปล่าว่า พวกเขามีค่ามากเท่าใดในสายพระเนตรของพระเจ้า? เธอทราบไหมว่าพระองค์ทรงรักเธอและคอยต้อนรับเธอโดยปราศจากเงื่อนไข? หากเราขาดจิตสำนึกเรื่องนี้เราที่เป็นมนุษย์ก็จะกลายเป็นคนหมดคุณค่าจริงๆ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงรักเราโดยปราศจากเงื่อนไข ประเด็นนี้แหละที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมาย เธอจำการสนทนาที่พระเยซูมีกับเด็กหนุ่มร่ำรวยคนนั้นได้ไหม? (เทียบ มก.10.17-22) นักบุญมาระโกบอกว่าพระคริสตเจ้าทรงสงสารและรักเขา แล้วเชิญเขาให้ติดตามพระองค์ไปเพื่อจะได้พบกับความร่ำรวยที่แท้จริง เยาวชนที่รัก พ่อหวังว่าการทอดพระเนตรด้วยความรักของพระคริสตเจ้าจะติดตามพวกเขาทุกคนไปจนตลอดชีวิต

วัยหนุ่มสาว เป็นช่วงชีวิตที่พวกเขาอยากพบความรักที่แท้จริง สวยงาม และแบ่งบานในดวงใจ ความสามารถที่จะรักและถูกรักนี้ช่างมีพลังเสียนี้กระไร! อย่าปล่อยให้ชุมทรัพย์ประเสริฐนี้ตกต่ำ ถูกทำลายหรือเสียไปเปล่าๆ และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใช้เพื่อนบ้านเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้พวกเขาเป็นแค่วัตถุเพื่อความสนุกของเรา ดวงใจจะแตกสลายและความเศร้าจะตามมาพร้อมกับประสบการณ์เชิงลบเหล่านี้ พ่ออยากขอรับรองพวกเขาว่า อย่ากลัวความรักที่แท้จริง ความรักที่พระเยซูสอนเราและที่นักบุญเปาโลบอกว่าต้อง “อดทน มีเมตตา” นักบุญเปาโลกล่าวว่า “ความรักยอมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง” (1 คร. 13:4-8)

เพื่อส่งเสริมพวกเขา ให้พบความมั่งคั่งแห่งกระแสเรียกของความรักแล้ว พ่ออยากขอรับรองให้พวกเขาอย่าได้ไปยอมรับกระแสสังคม ที่ลดค่าของความรักเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ลดค่าลงเหลือเพียงการรักใคร่เท่านั้น ซึ่งทำให้ขาดคุณสมบัติแห่งความสวยงามที่สำคัญ ขาดความเป็นหนึ่งเดียวกัน ขาดความซื่อสัตย์ และ

ขาดความรับผิดชอบ เพื่อนเยาวชนที่รัก ในท่ามกลางกลุ่มคนที่เชื่อว่า โลกนี้ไม่มีอะไรที่ถูกต้องแน่นอนตลอดกาล (relativism) ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ความเชื่อ และความรู้ของแต่ละคน ทำให้หลายคนเทศน์สอนถึงความสำคัญของ "ความยินดี/สนุก" กับปัจจุบันนี้ว่า การตั้งปณิธานทำหน้าที่ไปจนตลอดชีวิตหรือตัดสินใจทำอะไรตลอดไปนั้นมันไม่คุ้มค่า เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร แต่พ่ออยากบอกพวกเธอว่า พวกเธอต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลก ต้องว่ายนน้ำ ไข่แล้ว.. พ่อกำลังบอกพวกเธอให้ต้านวัฒนธรรมนี้ที่มองทุกสิ่งว่าเป็นของชั่วคราว และเชื่อว่าในที่สุดแล้ว พวกเธอก็จะไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบอะไรได้ พวกเขาคิดว่าพวกเธอไม่สามารถที่จะมีความรักที่แท้จริงได้ แต่พ่อเชื่อมั่นในพวกเธอ และพ่อก็อธิษฐานภาวนาสำหรับพวกเธอ จงกล้าที่จะ ว่ายนกระแสน้ำ และจงกล้าที่จะมีความสุข (โอกาสพบอาสาสมัครวันเยาวชนโลกครั้งที่ 38 วันที่ 28 กรกฎาคม 2013)

พวกเธอเป็นเยาวชนนักผจญภัย ที่กล้าหาญ หากเธอยอมเรียนรู้คำสอนอันมั่งคั่งของพระศาสนจักรเกี่ยวกับความรัก เธอจะพบว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้เป็นข้อห้ามที่ห้ามไม่ให้เราปรารถนาหาความสุข แต่ตรงกันข้าม กลับเป็นโครงการชีวิตที่ทำให้หัวใจของเราสามารถที่จะรักได้

3. เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

เสียงเรียกของพระเจ้าจะก้องกังวานอยู่ในหัวใจของชายหญิงแต่ละคนเสมอ “จงแสวงหาใบหน้าของเราเถิด” (สดด. 27:8) ในขณะที่เดียวกันเราต้องตระหนักเสมอว่าเราเป็นคนบาปน่าสงสาร ตัวอย่าง: เราพบในหนังสือเพลงสดุดีว่า “ใครจะขึ้นไปยังภูเขาลูกของพระเจ้าได้ ใครจะยืนอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์?” (สดด. 24:3-4) แต่เราจะต้องไม่กลัวหรือหมดกำลังใจ ทั้งในพระคัมภีร์และในประวัติศาสตร์ของเราแต่ละคน เราจะเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นก่อนเสมอ พระองค์ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อที่เราจะได้สามารถเข้ามาอยู่กับพระองค์ได้

เมื่อประกาศกอิสยาห์ได้ยินเสียงของพระเจ้าให้พูดในพระนามของพระองค์ เขาตกใจกลัวพูดว่า “วิบากกรรมแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตายแน่ เพราะข้าพเจ้าเป็นคนที่ปากไม่สะอาด” (อิสย. 6:5) แต่พระเจ้าทรงชำระเขาให้สะอาด ส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งไปสัมผัสปากของเขากล่าวว่า “ความผิดของท่านได้ถูกยกไปแล้ว และบาปของท่านก็ได้รับการอภัยแล้ว” (อิสย.6:7) ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ตอนที่อยู่ชายฝั่งทะเลเเยเนซาเรธ พระเยซูทรงเรียกศิษย์รุ่นแรกและทรงกระทำอัศจรรย์ในการจับปลา ซีมอนเปโตรคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์ ทูลว่า “โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป (ลก.5:8) พระเยซูทรงตอบทันทีว่า “อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงมหามนุษย์” (ลก.5:10) เมื่อศิษย์ท่านหนึ่งทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า โปรดทำให้พวกเราเห็นพระบิดาเถิด เทำนี้ก็พอแล้ว” พระเยซูตอบว่า “ผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาด้วย” (ยน. 14:8-9)

พระเจ้าทรงเชื่อเชิญพวกเธอแต่ละคนให้ได้พบกับพระองค์ ไม่ว่าจะท่านจะอยู่ที่ใดหรือทำหน้าที่อะไร “การตั้งใจที่จะพบกับพระเยซูคริสตเจ้าเป็นการส่วนตัว หรืออย่างน้อยก็เปิดใจกว้างที่จะยอมให้พระองค์สัมผัสกับเธอก็พอแล้ว พ่อขอรับรองให้พวกเธอปฏิบัติเช่นนี้ทุกวัน” (เทียบ EVANGELII GAUDIUM, 3) เราทุกคนล้วนเป็น

คนบาป จำเป็นต้องได้รับการชำระล้างจากพระองค์ แต่ก็เป็นการเพียงพอแล้ว โดยที่ไม่ต้องทำอะไรใหญ่โต สำหรับพระเยซูเพียงแต่ต้องสำนึกว่าพระองค์กำลังทรงพระหัตถ์รอคอยเราอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในศีลอภิบาลบาป ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้พบกับพระเมตตาของพระองค์ผู้จะทรงชำระมลทินและเปลี่ยนใจเราใหม่

เยาวยชนที่รัก พระเจ้าต้องการพบเรา เพื่อที่เราจะได้เห็นพระองค์ พวกเขาอาจถามว่า “จะเห็นได้อย่างไร?” นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลาเกิดในประเทศสเปนประมาณ 500 ปีมาแล้ว ตอนที่ยังเป็นเด็กท่านพูดกับคุณแม่ว่า “หนูอยากเห็นพระเจ้า” ต่อมาท่านพบวิธีสวดภาวนาอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็น “มิตรภาพใกล้ชิดกับพระเจ้าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรารับความรัก” (อัตชีวประวัติ 8, 5) เพราะฉะนั้นคำถามหนึ่งที่พ่ออยากถามพวกเธอคือ “พวกเธอสวดภาวนากันหรือเปล่า?” เธอรู้ไหมว่าเธอสามารถพูดคุยกับพระเยซู พระบิดา และพระจิตได้ เหมือนที่เธอคุยกับเพื่อน และพระองค์เป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่และน่าไว้วางใจมากที่สุด เธอจะได้พบกับสิ่งที่สัตบุรุษคนหนึ่งบอกเจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ว่า “เมื่อตอนที่ผมภาวนาต่อหน้าตู้ศีล ผมมองไปที่พระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงมองมาที่ผม” (คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2715)

พ่อขอเชิญชวนพวกเธออีกครั้งหนึ่งให้เข้าไปหาพระองค์ด้วยการอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆ หากเธอที่ยังไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ ขอให้เริ่มต้นที่พระวรสาร อ่านหนึ่งหรือสองบรรทัดทุกวัน ให้พระวาจาของพระองค์ตรัสกับดวงใจและส่องสว่างให้แก่ทางเดินของเธอ (เทียบ สดต. 119:105) เธอจะพบว่าเธอสามารถเห็นพระพักตร์พระเจ้าได้บนใบหน้าของพี่ๆ น้องๆ ของเธอเองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถูกกลืนและไม่มีใครคิดถึง เช่น คนจน คนที่หิว คนที่กระหาย คนแปลกหน้า คนป่วย หรือคนที่ถูกจองจำ (เทียบ มธ. 25:31-46) พวกเธอเคยมีประสบการณ์เช่นนี้บ้างหรือเปล่า? เยาวยชนที่รัก เพื่อที่จะได้เข้าสู่ตรรกะแห่งอาณาจักรสวรรค์ เราจะต้องรับรู้ที่เราเป็นคนจนที่อยู่กับคนยากจน ดวงใจที่สะอาดหมดจดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ปราศจากการปิดบังอำพรางดวงใจที่รู้ว่าจะต้องก้มต่ำอย่างไร และแบ่งปันชีวิตกับผู้คนที่อยู่ในความต้องการมากที่สุด

การพบกับพระเจ้าในการสวดภาวนา ในการอ่านพระคัมภีร์ และในชีวิตประจำวันนั้นพี่น้องจะช่วยให้เรารู้จักพระเยซูและตนเองดีขึ้น เช่นเดียวกับศิษย์สองคนที่กำลังเดินทางไปเมืองเอมมาอูส (เทียบ ลก. 24:13-35) เสียงของพระคริสตเจ้าจะทำให้หัวใจของพวกเธอถูกเป็นไฟภายใน พระองค์จะทรงเปิดตาของเธอให้เห็นถึงการประทับอยู่ของพระองค์และให้ได้พบกับแผนการที่พระองค์ทรงมีสำหรับชีวิตของเธอ

บางคนในพวกเธอรู้สึกและสัมผัสได้ และบางคนอาจจะรู้สึกในอีกไม่ช้า ถึงเสียงเรียกของพระเจ้าให้แต่งงานและสร้างครอบครัว คนส่วนใหญ่คิดว่า เรื่องกระแสรักเป็นเรื่อง ล้ำสมัย ซึ่งไม่จริงเลย ด้วยเหตุนี้ชุมชนพระศาสนจักรจึงจัดเวลาพิเศษ สำหรับการไตร่ตรองเรื่องกระแสรัก ตลอดจนพันธกิจของครอบครัวในพระศาสนจักรและในโลกปัจจุบัน พ่อจึงขอให้พวกเธอพิจารณาด้วยว่า เธอได้รับกระแสรักให้ดำเนินชีวิตนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์หรือไม่ มันจะเป็นภาพที่สวยงามมากที่เห็นเยาวยชนตอบรับกระแสรักในการอุทิศตนทั้งครบแด่พระคริสตเจ้าเพื่อรับใช้พระศาสนจักรของพระองค์ จงสร้างความท้าทายให้กับตนเอง ด้วยดวงใจบริสุทธิ์จงอย่ากลัวว่าพระเจ้าจะทรงเรียกร้องอะไรจากเธอ จากการที่เธอตอบ “ตกลง” ต่อการเรียกร้องของพระเจ้า เธอจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ในพระคริสตเจ้าและในสังคม อย่าลืมว่า พระประสงค์ของพระเจ้าคือความสุขของเรา!

4. บนเส้นทางสู่คราคูฟ

“ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ. 5:8) เยวชนชายหญิงที่รัก เธอก็เห็นแล้วว่า บุญลาภประการนี้ฟูตอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับชีวิตและเป็นหลักประกันความสุขในชีวิตของเธอ ดังนั้นพอขอเตือนพวกเธออีกครั้งว่า **จงกล้าที่จะเป็นผู้ที่มีความสุข**

วันเยวชนโลกปีนี้กำลังเริ่มการเตรียมตัวช่วงสุดท้าย สำหรับการชุมนุมเยวชนทั่วโลกที่เมืองคราคูฟ ในปี 2016 เมื่อ 30 ปีที่แล้ว นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงสถาปนาวันเยวชนโลกขึ้นในพระศาสนจักร การจาริกครั้งนี้ของเยวชนหนุ่มสาวจากทุกทวีปภายใต้การนำของผู้สืบทอดตำแหน่งจากนักบุญเปโตร ถือเป็น การริเริ่มแห่งการพยากรณ์และจากสวรรค์ ให้เราโมทนาคุณพระคริสตเจ้าพร้อมกัน สำหรับผลอันล้ำค่าที่วัน เยวชนโลกก่อให้เกิดผลดีในชีวิตเยวชนจำนวนนับไม่ถ้วนจากทุกมุมโลก เยวชนได้ค้นพบสิ่งน่าอัศจรรย์ มากมายเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้พบว่า พระคริสตเจ้าเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต มีเยวชน มากเพียงใดที่เข้าใจว่าพระศาสนจักรเป็นครอบครัวใหญ่ที่คอยต้อนรับทุกคน มีเยวชนพากันกลับใจเท่าใด การชุมนุมเยวชนโลกได้ผลิตกระแสเรียกจำนวนเท่าใด ขอให้สมเด็จพระสันตะปาปาผู้เป็นนักบุญ และผู้ อุปถัมภ์วันเยวชนโลกภาวนาเพื่อการเดินทางไปสู่คราคูฟอันเป็นนครที่รักของพระองค์ ขอให้พระมารดา พรหมจารีผู้เปี่ยมด้วยพรพรทานและบริสุทธิ์ผุดผ่องประทับอยู่กับเราทุกฝีก้าวในการเดินทางของเราด้วยเทอญ

จากนครวาติกัน วันที่ 31 มกราคม 2015

วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

ฟรังซิส